

Gần 100.000 trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ trong 2 tuần cuối tháng 7, vài tuần trước khi các trường học mở cửa trở lại. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng điều này có thể là dấu hiệu của đợt bùng phát nguy hiểm.



Có 97.000 trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Mỹ, chỉ từ ngày 16/7 đến ngày 30/7. Nguồn: CBS

Trang Daily Mail (Anh) dẫn nguồn Viện Nhi khoa Mỹ cho biết đã có tổng cộng 97.000 trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, chỉ từ ngày 16/7 đến ngày 30/7.

Mặc dù ban đầu trẻ em được đánh giá là đối tượng ít có khả năng mắc COVID-19 hơn so với người lớn. Tuy nhiên, trong số trên 5 triệu ca mắc COVID-19 tại Mỹ hiện nay, có đến trên 338.000 trẻ em mắc căn bệnh này. Và chỉ trong tháng 7, đã có trên 25 triệu vòng xét nghiệm COVID-19.

Tiến sĩ Tina Hartert tại Đại học Vanderbilt cho biết việc tăng cường xét nghiệm trẻ em có ý

nghĩa hỗ trợ sức quan trọng. Đây được coi là dữ liệu quan trọng hơn bao giờ hết khi một số khu vực đang đón nhận các trường học trong tháng này.

Bà Hartert dẫn đầu một nghiên cứu của chính phủ tài trợ và đã gửi các bộ xét nghiệm DIY đến kho hàng 2.000 hộ gia đình để hỗ trợ lấy mẫu. “Các bộ dụng cụ xét nghiệm đã được gửi đến nhiều gia đình. Họ được hướng dẫn cách lấy mẫu, sau đó gửi mẫu trở lại cho kho lưu trữ trung tâm”, bà nói.



Nhiều cuộc biểu tình đã nở rộ các thành phố trên khắp đất nước, yêu cầu việc học trở lại. Nguồn: CBS

Tuy nhiên mức bệnh và tử vong cao ở trẻ em đã khiến giáo viên và các quan chức nhiều thành phố phải vật lộn với việc làm thế nào để vừa đảm bảo cung cấp kiến thức học sinh, vừa duy trì được quy định giãn cách xã hội để bảo vệ sức khỏe cho nhóm tuổi này và chính bản thân họ.

Do số ca nhiễm vì virus SARS-CoV-2 và tiếp tục lây lan gia tăng trong bang, hai thành phố lớn nhất California – Los Angeles và San Diego – nay có tổng số khoảng 720.000 học sinh từ lớp K tới lớp 12 – đã quyết định hoãn bắt đầu năm học bằng hình thức học trực tuyến.

Trong khi đó, các trường học tại New York vẫn không được mở cửa trở lại vào mùa thu này. Thị trưởng Bill De Blasio cho biết các cơ quan chức năng sẽ làm việc hết sức mình để duy trì môi trường học đường an toàn, nhưng để mở cửa trường học cho học sinh trong khi vẫn cung cấp đủ kiến thức cho trẻ. Ông cho biết tất cả phụ huynh có thể đăng ký cho con mình học trực tuyến trên laptop, học từ xa hoặc kết hợp cả hai hình thức này.

Tại thành phố Niles, bang Michigan, quản lý học khu Michigan, ông Dan Applegate cho rằng việc trang bị các tấm kính chắn trong lớp học sẽ giúp học sinh có thể giãn cách xã hội, các em vẫn có thể học tập tại lớp mà không cần đeo khẩu trang.

Thị trấn Lawrence của bang Indiana đã khuyến khích toàn bộ xe buýt đưa đón học sinh bằng bình kính tiêu chuẩn của bệnh viện. Tuy nhiên, theo khảo sát, khoảng 35% học sinh tại đây mua học trực tuyến.

Tại trường trung học North Paulding, bang Georgia, nhiều bậc cha mẹ cho thấy con họ học sinh không đeo khẩu trang đồng nghĩa với việc các hành lang. Sáu học sinh và ba nhân viên sau đó đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trường khai giảng.



ily